

LE DIRECTEUR GERANT

VIỆT BÀNG

GIA BẢNG

Table with subscription rates for domestic and foreign readers.

TIẾNG-DÂN

CAS-DUCTION MARS CHA-SU HUYNH-THUC-KHANG

La Voix du Peuple

BẢO-QUAN

57 172, đường Đông-Ba, Phố

Mé tin sự hào huyền cũng có bại như mé tin ma quỷ.

THỜI-ĐẠI MỚI THỜI MÊ TIN CŨNG MỚI

Mé tin cũ là tâm lý chung của loài người không sao làm cho tuyệt hẳn đi được...

Người ta nói: khoa học đánh đổ thời mê tin, nên khoa học càng phát minh thì thời mê tin phải tiêu diệt...

Nhà viết báo cũng nói tương tự... Nhà viết báo cũng nói tương tự... Nhà viết báo cũng nói tương tự...

Vậy thì có lẽ nhà làm báo ta cần nhiều người có hy vọng nữa? Phải. Nhưng phần ông Kỳ có đầu óc như vậy, mà chuyện ông Kỳ cũng đã xảy ra cho ông Kỳ kia!

Tuy vậy, trên là nói lý, vậy thời, chữ xét về thực tế thì thời đại mới chỉ có vẻ như một sự cố gắng...

Hơn nữa mà nói, lỗi mê tin có hay có dở, song so với cái lỗi cũ thì thiên sự quái ngày xưa, không khác nhau là bao nhiêu...

CHUYÊN ĐỀ

Nói tiên tri

(Ông Diệp-vân-Kỳ sẽ lên ghế Thượng thư) Ở phương tây thường thường có nhà nổi tiếng là nói tiên tri, thấy như các báo thuật chuyện thì họ nói tiên tri, như chuyện đúng lắm...

Nhà viết báo cũng nói tương tự... Nhà viết báo cũng nói tương tự... Nhà viết báo cũng nói tương tự...

Nhà báo không phải sử dụng đồ tư-vụ như thầy bói thầy số kia, song họ chỉ coi đạo giáo trên mặt báo mà nói tương tự là đời thôi!

Vậy thì có lẽ nhà làm báo ta cần nhiều người có hy vọng nữa?

Mã chiêm Sora từ chức Quan-sự ủy-viên

Ái cũng biết Mã là một tay anh hùng kháng Nhật trong cuộc chiến Nhất đánh Đông-tam-tỉnh, sau khi qua đời đi ra nước ngoài...

TRẢ LỜI

Cùng người dân làng La-vân, Huyện Nghi-lic (Nghệ-an) Được hỏi ở ngoài huyện...

Chuyện « về rừng »

Nghề vẽ là một môn nghệ thuật, chính ở Âu Mỹ ngày nay đã thành một khoa học riêng, có khi cụ thể nào, họa sĩ lại vẽ giống y như cái ấy, không khác gì là chụp ảnh...

Đôi xưa có Diệp-Công ham rộng từ nhà cửa để dành gì gì cũng về rừng, sau có rừng thì đi đến, ông ta hoảng bỏ chạy...

Nhà trách nhiệm có nghĩ đến việc dân sinh thế nào không? Dân nguyện

CAU CHUYỆN DÌ GHÈ CON CHỒNG

Mụ vú không phải thợ may, di hạ!

Chuyện đi ghè con chồng, đi con mẹ gì đến lạ song chuyện kỳ lạ thật đời này lại là cách đặc biệt, các bài lạ này lại là trong chuyện kỳ lạ như các mẹ đi ghè mà mụ vú được tiếng tăm, đời đời với con chồng một cách rất đặc biệt và rất vui vẻ.

Chuyện nghe thấy

Càng thấy nghe càng cảm thấy nhảm, Phồn-sơn của trồng dưa con sấu! Hoa thêu may thêu gầy nín quả, Bình ní đóng móng thể được con...

Việc Thợ-giò

Biến động ở biển giới Ấn độ Simala, 11 Aout. - Tại biển giới Tây Bắc có cơn biến động. Một đội bị binh phải dùng súng mà đàn áp ở ranh giới Pháp.

Tinh binh Strasbourg (Pháp) Strasbourg, 11 Aout - Các người làm việc ở sở xe điện và máy cưa đã làm việc lại. Họ quét đường cũng vậy.

Các hội đồng ở Calais (Pháp) một loạt từ chức. Ba là 11 Aout. Trá trưởng Deladier có tiếp các Hội đồng quân sự, thương mại, công nghiệp Calais.

Chính phủ Đức với nạn thất nghiệp. Ba là 11 Aout. Chính phủ Hitler tuyên chiến với nạn thất nghiệp, và mỗi ngày mở thêm tiền cho chính phủ để có thể trả tiền các công nhân.

Nhưng nhà đi đờ đã: rồi đây lấy gì mà tu bổ trong buổi đồng liên lạc hẹp nhỏ, cảnh bản dân lại càng thêm chật nhỏ.

LAI MỘT PHẠM NHÂN CHER I BANMETHUOT

Kỷ trước F.D có đăng tin nai người bị chết ở Banmethuot, nay lại được tin Nguyễn-Tuờng (Hà-tỉnh), cũng vừa mới gót theo bạn đồng lao xuống căn Ám ty!

Ủy-ban phân đấu chiến tranh diễn thuyết tại Saigon

Ủy ban phân đấu chiến tranh gồm có M. M. Lord Marley (người Anh) làm đầu ủy ban, các sĩ Marteanx, từ đây như viện nước Bỉ, Sr Hamilton, nhà viết báo, thay mặt cho chi nhánh ủy ban phân đấu chiến tranh ở Anh, Vaillan Courtier, cựu nghị viên Pháp và trang sư ở tòa thượng thẩm Hà-tỉnh, Poupy ký sư công vụ ở ngoại tỉnh ở Quế bị phân đấu chiến tranh ở thế giới, vừa rồi nhận đi diễn tra ở Thượng-Hải có ghé lại Saigon và có diễn thuyết tại nhà hàng Perroquet (108) ở số 108.

VIỆC TRONG NƯỚC

Thỏa-thiến. Có phép không? Chúng ta thấy người lính police đi về ngã Thuận-an, đến làng Ném-phồ, (cách thành phố Huế đến 4, 5 cây số, để bắt chó. Nhân dân lấy làm phiền. Phạt sự police, có vượt ra ngoài vòng thành phố không?

Khèo độn dân ngu. Làng Cựu nam, huyện Quảng-xương, bọn cường hào và lý trưởng ý thế làm chiền đều nhũng nhữ, dân đã có đơn kêu quan nhưng chưa thấy kết quả.

Lý trưởng và bọn kia, lợi dụng bạo dân ngu mà làm đức trại phép, mong quan trên lại cho dân nhõ.

Một cái phạt là đời! Tháng trước, bản báo có đăng chuyện lính khố xanh đánh người ở Cầu-giát (Quỳnh-lưu), quan trên đã phạt bọn lính kia, thực sự rõ ràng như thế.

Vậy mà nay nghe quan huyện Quỳnh-Lưu đòi tên Hồ-Tâm đến (ngài là người đàng báo) hiện cả anh rằng: «bắt đảng vì khinh, phạt xuy là thập, thực ngàn 12\$».

Quả vậy, từ cái án này lại đời! Thế, vì dân như nó thật có viết bài đăng cũng không phạm luật gì, huống chi là nó thật không, thì oan biệt chừng nào!

Đội lệ nhùng nhùng. Vụ thuế năm nay, ở phủ Hưng-nghuyên, có đội lệ Vũ-trọng-Kiểm đi đốc thuế, những nhiều đã cách:

Ngày 23 tháng 5 trước, thầy với hai người phòng và làng Vạn-lộc đốc thuế, lúc đem bạc ra kiểm thấy tiền lẻ 2\$ bỏ túi, và cho phòng ít nhiều.

Tới làng Thanh-công, thầy cũng danh dọc, lấy được 3\$ mới thả. Đến làng Văn-lang chưa biết phải trả gì cả, thầy bắt lý trưởng đánh một trận, rồi đòi tiền thời đốc 3\$, lý trưởng không chịu, thầy cầm theo hăm dọa vụ kia.





SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHUỘM CHẤT BÒ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp

Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh và các nhà thương binh...

ở Trung-Kỳ, Bắc-Kỳ và Cao-Mên

dĩ từ lâu năm và cả năm 1933 nữa.

Thuốc ghê, thuốc ngừa lở của VINH-HƯNG-TƯƠNG - Vinh hay có tiếng

GÓP GIỚI THÀNH BẢO

Trong cuộc buôn bán là phải góp nhặt từng đồng xu đồng bạc trở lên...

HÒA - GIẢI - THỦY của VINH-HUNG-TƯƠNG

GÉVELÔT SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MUNITIONS

VIÊN ĐÁ MŨNG

Cách đấm mười ngày sau thì nhòe học mà lý-Thuyên giầy đá...

CHUỘT DIỄN-THUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ HƯƠNG-ĐẠO ĐOÀN

HUE - Tối 24 Aout tại hội trường Quảng-tri sẽ có cuộc diễn thuyết...

ĂN GẠO, KHÔI PHẢI TRÀ TIẾN

Xin chú ý bài dưới đây thì rõ Tiệm Bazar, tiệm thuốc bắc...

LỜI CẢM ƠN

Lần báo có nhận được hai ve Thuốc gọi đầu của hiệu Vinh-hưng-tương...

Bán đầu giá nhà đất

Đến ngày 9 tháng 9 Tây rằm 1933, tức là ngày 20 tháng 8 ta, hồi 9 giờ sáng...

Bán giá rẻ hơn hết các tiệm tơ lụa ở TRUNG-KY

Tại vi: Tiệm BOMBAY mới AU-BON-MARCHÉ

Lời cảm tạ

Chúng tôi là: TA-ĐẠO-THẢO và NGUYỄN-VĂN-KIỆM có lời tri ân trọng cảm ơn...

Dự cải-cách VIỆN NHÂN-DÂN ĐẠI-BIỂU TRUNG KỲ

Trong kỳ này, kế tiếp kỳ trước, thời phải làm ngay các bài danh sách...

ĐẠI-BIỂU THƯƠNG-MẠI

Đến hôm 6. Theo địa hạt đã kê định sau này, các hội đồng bảo cử thương mại...

MỚI MỠ II Institution Thuận-hoa

Là một trường Pháp-việt nhân dạy các học trò để... Monsieur LÊ-VĂN-CHƯƠNG

Công-dụng thuốc viên PI-LUIN-LỜ PANG KỲ (PILULES PINK) rất thần hiệu để chống lại sự yếu mệt của các cơ thể.

Hội Vạn-Quốc Tiết-Kiệm HỘI HIỆP-BỒN NỮ-DANH PHÁP

Dùng sữa "LE GOSSE" rất bổ cho tất cả mọi người

AI MUỐN BEO MẠNH, MAU KHỎI CÁC BỆNH?

AI MUỐN KHÔNG CÓ BỆNH LAO? "Tôi xin nói một lời khuyên... M. NGUYỄN-VĂN-NGŨ

đam, mà hai chân tu nhiên không đứng, cứ trĩu xuống đơnh đơnh...

Trong nhà lại không có bóng sáng dọi, người bệnh nằm trong chỗ ú ấ...

in tức mới thấy o-quảng đó quinqué... và cũng bao bao với nhau vậy.



